
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1/2563 

วันจันทร์ที่  29  เดือน มถิุนายน  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 

.............................................. 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน 11 คน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  12  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

นายวิชาญ   ชูวงศ์วาน 
นายวิบูลย์  ช้างบุญมี 
นายประชา  รอดจินดา 
นายอิทธิพัทธ์  เหลียวตระกูล 
นายธวัช  ตัณฑ์ไพบูลย์ 
นางสุรัตน์   ไถ้บ้านกวย 
นายสนอง  ภู่ระหงษ์ 
นายเกรียงไกร  ปิ่นทอง 
นายสุเทพ   เพ็ชรละออ 
นายภิญโญ   กลิ่นพยอม 
พ.จ.อ.บุญรุ้ง   คูณทวี  

ประธานสภาอบต.ท่าพระยา 
รองประธานสภาอบต.ท่าพระยา 

สมาชิกสภา อบต.ม.1 
สมาชิกสภา อบต.ม.1 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 
สมาชิกสภา อบต.ม.3 
สมาชิกสภา อบต.ม.4 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 
เลขานุการสภา อบต. 

วิชาญ   ชวูงศ์วาน 
วิบูลย์  ช้างบุญมี 

ประชา  รอดจินดา 
อิทธิพัทธ์  เหลียวตระกูล 

ธวัช  ตัณฑ์ไพบูลย์ 
สุรัตน์   ไถ้บ้านกวย 
 สนอง  ภู่ระหงษ์ 

เกรียงไกร  ปิ่นทอง 
สุเทพ   เพ็ชรละออ 
ภิญโญ   กลิ่นพยอม 

พ.จ.อ.บุญรุ้ง   คูณทวี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นายวีระ  เหลียวตระกูล 
นายสมบูรณ์   ขาวบ้านกวย 
นายธนกฤต  ขวัญคุ้ม 
นายชัชพล  มังกรกิม 
นายช านาญ   ไถ้บ้านกวย 
นางสาววรรณี  ตั้งอดุลย์รัตน์ 
นายชัยโย  คูเพนียด 
นายเสกนรินทร์  ช้างบุญมี 
นายชาญ  สุกแสงศรี 
นายพิสูตร์  หัสชู 
นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ 
นางสาววรรณิภา  รักษา 

นายก อบต.ท่าพระยา 
รองนายก อบต.ท่าพระยา 
เลขานุการนายก อบต.ท่าพระยา 
ครูโรงเรียนวัดน้อย 
ประธาน อปพร. 
รองปลัด อบต. 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 3 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 2 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 1 
ผอ.โรงเรียนพลอยฯ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

วีระ  เหลียวตระกูล 
สมบูรณ์   ขาวบ้านกวย 

ธนกฤต  ขวัญคุ้ม 
ชัชพล  มังกรกิม 

ช านาญ   ไถ้บ้านกวย 
วรรณี  ตั้งอดุลย์รัตน์ 

ชัยโย  คูเพนียด 
เสกนรินทร์  ช้างบุญมี 

ชาญ  สุกแสงศรี 
พิสูตร์  หัสช ู

สุกัญญา  สุขสมบูรณ์ 
วรรณิภา  รักษา 
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เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 
 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิชาญ   ชูวงศ์วาน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา  
เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้เข้าร่วมประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุม
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563       

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563 
เชิญสมาชิกสภา อบต. ตรวจสอบดูรายงานการประชุมสภาฯครั้งที่แล้ว ท่านใด   

มีอะไรจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอให้เสนอและช่วยกันตรวจสอบ เพ่ือขอมติที่ประชุม
รับรองต่อไป 

มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์ (รับรอง 9 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ  3.1 เรื่องพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
 ขอเชิญท่านนายกฯที่เสนอญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชี้แจงญัตติต่อสภาฯต่อไป 
นายกฯ   เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน        
หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงานโต๊ะพับอเนกประสงค์ และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
ค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต าบลท่าพระยา เชื่อมต่อ 
ต าบลพะเนียด และต าบลท่ากระชับ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4       
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง     
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

ประธานฯ  ให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
 

เลขานุการสภาฯ  บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(พ.จ.อ.บุญรุ้งฯ) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว  
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ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - ขาเหล็กพับเก็บได้ 

- ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 60 ซม. 
   เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ 
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ  2) เป็นไปตามตามราคาท้องตลาด 
ไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - ขาเหล็กพับเก็บได้ 

- ขนาดกว้าง 75 ซม. x ยาว 180 ซม. x สูง 75 ซม. 
เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ 
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ฯ  2) เป็นไปตามตามราคาท้องตลาด 
ไม่มีในบัญชีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

 

ประธานฯ ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ 
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

เลขานุการสภาฯ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
(พ.จ.อ.บุญรุ้งฯ) งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน          

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 
ต าบลท่าพระยา เชื่อมต่อ ต าบลพะเนียด และต าบลท่ากระชับ 

 ข้อความเดิม  งบประมาณตั้งไว้ 1,992,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 750 เมตร  
หนา 0.05 เมตร เริ่มจากสะพานคลองวัว ถึง บริเวณบ้านจ่าพัน หมู่ที่ 2  
(รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.ท่าพระยา ก าหนด)  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ล าดับที่ 2 

 ข้อความใหม่  งบประมาณตั้งไว้ 1,501,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 583 เมตร  
หนา 0.05 เมตร เริ่มจากสะพานคลองวัว ถึง บริเวณโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 2  
(รายละเอียดตามแบบและรายการที่ อบต.ท่าพระยา ก าหนด)  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ล าดับที่ 2 

 

ประธานฯ ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ 
มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรือไม่ถ้าไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
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ประธานฯ 3.2 เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563   

  ขอเชิญนายกฯ ที่เสนอญัตติ เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงญัตติให้สภาฯ
ทราบต่อไป 

นายกฯ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา 
  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา  เพ่ือพิจารณา

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2/2563 และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  ให้สภาองค์การบริการส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล    พ.ศ. 2537 ด้วย  

  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระยา        
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

ประธานฯ ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ทุกท่าน ตรวจสอบดูรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2/2563 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563  
ตามเอกสารที่แจกให้ และมีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาฯ
ตามท่ีทางนายกฯเสนอญัตติร่างแผนพัฒนาฯต่อสภาฯหรือไม่ เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 

 

นายประชาฯ ขออภิปรายร่างแผนพัฒนาฯการที่จะน าโครงการต่าง ๆ มาบรรจุลงไว้ในแผนพัฒนาฯ  
(ส.อบต.ม.1) ควรตรวจดูก่อนว่าโครงการที่เสนอสามารถด าเนินการได้หรือไม่ เป็นที่สาธารณะ หรือ     

ที่ของเอกชน หรือที่ของนิติบุคคล ถ้าเป็นที่ของสาธารณะก็สามารถด าเนินการได้ แต่ถ้า
เป็นที่ของเอกชนหรือนิติบุคคลก็ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่เสียก่อน โดยท าเป็น
หนังสือยินยอมหรือยกให้กับอบต. จึงขอให้ทางอบต.ตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะบรรจุ
โครงการลงในแผนพัฒนาฯ มิฉะนั้นก็จะไม่สามารถด าเนินการตามโครงการได้  เช่น 
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชนบริเวณศาลเจ้าแม่ใหญ่ หมู่ที่ 1 เป็นที่ดินของส านักพุทธ 
ซึ่งเป็นของนิติบุคคลจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมพระพุทธศาสนา และต้องให้วัดอนุญาต 
ต้องท าเป็นหนังสือแต่ถ้าอนุญาตด้วยปากเปล่าก็ไม่สามารถท าได้ ต้องมีหลักฐาน        
เป็นหนังสือ 

 

นายธวัชฯ ขอสรุปเพิ่มเติม การจะเสนอโครงการของแต่ละหมู่เพ่ือบรรจุลงแผนพัฒนาฯขอให้สมาชิก 
(ส.อบต.ม.2) สภาอบต.แต่ละหมู่ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง ดูพ้ืนที่จริงว่าสามารถด าเนินโครงการได้ 

โดยให้ผอ.กองช่าง ส ารวจและประเมินราคาให้ถูกต้องด้วย และขอให้เจ้าของที่ ท าเป็น
หนังสือไว้เป็นหลักฐาน 

 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯดังกล่าวอีก
หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (เห็นชอบ 9 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน ฯ)) 
 

ประธานฯ 3.3 เรื่องที่เสนอใหม่ 
  -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือน าเสนอให้ผู้บริหาร
แก้ไขปรับปรุงต่อไป 

 



5 
 

นายประชาฯ ขอเสนอให้ทางอบต.ติดตั้งกระจกโค้ง ตามซอยที่ออกถนน เช่น ซอยที่ออกมาจากบ้าน 
(ส.อบต.ม.1) นายกวีระฯ และซอยบริเวณท่ีสร้างตึกใหม่เป็นถนนโค้งพอสร้างตึกจะบังมองไม่เห็นรถ 

จะเข้าออกอันตราย และซอยตรงแยกโค้งวัดสิงห์อีกหนึ่งจุด  
 

นางสุรัตน์ฯ  แจ้งตรงบริเวณประตูน้ าคลองวัว มีต้นไม้ข้ึนปกคลุมรกมาก จึงแจ้งให้ทางอบต. 
(ส.อบต.ม.2)  ให้เจ้าหน้าที่ไปตัดและดูแลด้วย 
 

นายธวัชฯ  แจ้งเรื่องอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ออกก าลังกายกลางแจ้งของหมู่ที่ 2 มีคนมาถอดไปโดยไม่แจ้ง
(ส.อบต.ม.2)  สมาชิกอบต.ที่ดูแล จะเอาไปซ่อมก็ควรจะแจ้งให้ทราบก่อน 

ขอสอบถามเรื่องงบประมาณของอบต.และเทศบาลมีรายได้เข้ามาน้อยงบประมาณไม่เข้า
ตามเป้าหมาย จึงขอทางปลัดฯช่วยตอบและชี้แจงให้ที่ประชุมทราบด้วย 

 

ปลัดฯ   ชี้แจงเรื่องงบประมาณรายได้เข้าปกติ จะมีปัญหาตรงภาษีโรงเรือนและภาษีบ ารุงท้องที่  
ที่เขายกเลิกและให้มาใช้ พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ซึ่งทางอบต.ก็ก าลังด าเนินการอยู่
ขณะนี้ ส่วนรายได้เรื่องอ่ืน ๆ ก็ยังเข้ามาปกติ เช่น ภาษีป้าย, ใบอนุญาตกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพฯ ส่วนภาษีจัดสรรจากรัฐบาลก็เข้ามาปกติ จะมีค่าธรรมเนียม        
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเข้ามาเกินเป้าคือ ตั้งรับไว้ 
3,200,000 บาท ปัจจุบัน (26 มิถุนายน 2563) เข้ามา 4,586,301 บาท จึงชี้แจง
ให้ที่ประชุมทราบ 

 

นายธวัชฯ  ตามท่ีปลัดฯชี้แจงมาแสดงว่ารายได้ของอบต.ก็ยังไม่มีปัญหา แต่ก็อยากจะให้ปลัดฯ 
(ส.อบต.ม.2) ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณให้ค านึงถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ  ปัญหาที่จะเกิดขึ้น        

ในภายหน้าต่อไป ปัญหาการส่งออก การท่องเที่ยว หนี้ครัวเรือนสูง การจัดสรรรายได้     
ให้อบต.ของรัฐบาลก็อาจจะลดน้อยลง จึงขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ     
ต้องรอบครอบและระมัดระวังในการบริหารงบประมาณให้มากขึ้น     
อีกเรื่องคือ ผักตบชวาในคลองบางแก้วเริ่มจะมีมากขึ้นแล้ว เศษวัชพืชปกคลุม และตาม
คลองสาขาต่างๆ  เช่น คลองวัว คลอง 2,3 คลองก านันทั่งฯ ให้เร่งใช้งบประมาณ       
ของอบต.ไปด าเนินการด้วย 

 

นายสนองฯ  แจ้งเรื่องหอกระจายข่าวไม่ดังที่หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 แห่ง (ตรงบ้านนายสนองฯ และตรง 
(ส.อบต.ม.3)  บ้านผู้การฯ) และไฟฟ้าส่องสว่างตามทางไม่ติด (ตรงบ้านครูราตรีฯและบ้านนางวิจิตรฯ) 
 

นายเกรียงไกรฯ  แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างตรงบริเวณ 3 แยกโรงเหล็กไม่ติด 
(ส.อบต.ม.4)  
 

นายสุเทพฯ  เรื่องเสียงตามสายไม่ดังตรงซอยบ้านคุณยายฯ และกล้องวงจรปิดตรง 3 แยก เสีย 
(ส.อบต.ม.5) 
 

นายภิญโญฯ  ขอเสนอให้ติดตั้งกระจกโค้ง เพราะทางแยกและถนนซอยเป็นจุดอับ ทางโค้ง อาจท าให้ 
(ส.อบต.ม.5) เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ และอีกเรื่องคือที่สาธารณะของหมู่ที่ 5 ตามที่มี รังวัดไปแล้ว ขอให้

ด าเนินการกันเขตปักเสาให้ชัดเจน เพราะต่อไปจะได้ใช้ประโยชน์ต่อทางราชการ เช่น 
สนามกีฬา และอาคารอเนกประสงค์ต่าง ๆ ได้    อีกเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ป้องกันโรคโควิด-19 สมาชิกสภาอบต.ไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่พอสิ้นปีก็ต้องให้รับทราบ 
รายรับ-รายจ่าย ต้องให้สภาฯยกมือเห็นชอบแต่ที่ท ามาไม่มีหลักฐานให้สมาชิกสภาฯ      
ว่ารายจ่ายอะไรบ้าง เรื่องสุดท้ายการตัดหญ้าข้างทาง การปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอให้ทาง
ผู้บริหารก าชับคนงานตัดหญ้าท างานให้เต็มท่ีด้วยเพราะหญ้าข้างทางข้ึนรกมาก 
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นางสุรัตน์ฯ แจ้งเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งตรงบ้านนายโก๊ะฯที่ติดต่อกับบางระก า 
(ส.อบต.ม.2) 
 

นางสาวสุกัญญาฯ แจ้งให้ทางอบต.ช่วยด าเนินการเรื่องจุดเตือนภัย ซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานไปทางแขวง 
(ผอ.รร.พลอยฯ) การทางชนบทเรียบร้อยแล้ว และทางแขวงการทางให้ทางโรงเรียนมาประสานทาง    

อบต.ด้วย เพ่ือติดตั้งป้ายเตือนภัยก่อนถึงโรงเรียนที่เป็นทางโค้งอันตราย และอีกเรื่อง    
ทางโรงเรียนสนับสนุนด้านกีฬา จึงขอความร่วมมือสนับสนุนทางอบต.จะท าโครงการ
เสนอเข้ามาในสภาฯต่อไป 

 

นายชาญฯ ขอให้ติดตั้งเพ่ิมเสียงตามสายตรงบ้านนางสนิท ทองอู่ และไฟฟ้าส่องสว่างตรงบ้านนางแป๊ะฯ 
(ผช.ผญ.ม.2) 
 

นายธนกฤตฯ ขอเสนอโครงการก่อสร้างประตูปิดเปิดระบายน้ าตรงปากคลองก านันทั่งที่ออกสู่คลองบางแก้ว  
(เลขานุการนายกฯ) ขอให้บรรจุลงแผนพัฒนาฯไว้ และให้ก่อสร้างราวเหล็กตรงเขื่อนกันดินตรงปากคลอง

ก านันทั่งที่ก าลังจะก่อสร้างถนนคสล. และเปลี่ยนท่อระบายเข้าคลองก านันทั่ง โดยเปลี่ยนเป็น
ท่อระบายน้ าแบบเหลี่ยม 

  

นายชัชพลฯ ขอให้ทางอบต.ส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อ และน ารถบรรทุกน้ าไปฉีดท าความสะอาด 
(ครูรร.วัดน้อยฯ) ก่อนโรงเรียนเปิดเทอม และขอรับการสนับสนุนหน้ากากผ้าป้องกันโรคโควิด -19 เพ่ือให้

นักเรียนได้ใส่ จ านวน 400 ชิ้น 
 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาอบต. และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอะไรอีกหรือไม่     
ถ้าไม่มีขอขอบคุณทุกท่าน ปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา    11.15 น. 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)           ธวัช  ตัณฑ์ไพบูลย์  ประธานกรรมการ 
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